



ที่ AMC01-016-2558

30 ธันวาคม 2558

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุนและรูปแบบธุรกิจของบริษัทย่อยโดยจำหน่ายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรูปแบบธุรกิจของบริษัทย่อย คือ บริษัท เอเชียเมทัลแพปบริเคชั่น จำกัด โดยจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ รายละเอียดดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ ภายในไตรมาสแรกของปี 2559

2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ผู้ขาย	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ	1. บริษัท วินวิน โฮลดิ้ง จำกัด จำกัด (ร้อยละ 45) 2. นายสมศักดิ์ วงศ์ศิริทรัพย์ (ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท) (ร้อยละ 5)
รายละเอียด	บริษัทจะขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย คือ บริษัท แกรนด์เอเชียสตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด (เดิม ชื่อบริษัท เอเชียเมทัลแพปบริเคชั่น จำกัด) ให้กับ ผู้ถือหุ้นรายใหม่ ในสัดส่วน ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน 200,000 หุ้น ด้วยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท ชำระแล้ว 50 บาท หลังจากบริษัทย่อยปรับโครงสร้างทุนให้มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้(ชำระแล้ว)
วัตถุประสงค์	1. เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของบริษัทย่อย 2. หาพันธมิตรใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกับรูปแบบธุรกิจ
เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน	ตกลงราคากันที่มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท และชำระแล้ว 50 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5 ล้านบาท



3. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด

รายการ	ข้อมูลรายละเอียด	
	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดเปลี่ยนแปลง
ชื่อบริษัทย่อย	บริษัท เอเชียเมทัลแพปบริเคชั่น จำกัด	บริษัท แกรนด์เอเชียสตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ให้บริการออกแบบผลิตโครงสร้างเหล็กและรับเหมาก่อสร้าง	ศูนย์บริการเหล็ก (Coil Center) ตัดแผ่นและสลึงงานตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด
โครงสร้างการถือหุ้น มูลค่าทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ชำระแล้ว 10 ล้านบาท	บริษัท เอเชียเมทัล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99	บริษัท เอเชียเมทัล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 50 บริษัท วินวิน โฮลดิ้ง จำกัด จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 45 นายสมศักดิ์ วงศ์ศิริทรัพย์ ถือหุ้น ร้อยละ 5

4. ลักษณะและขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวของบริษัทถือเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”)
บริษัทใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (มูลค่ารายการ X 100 / สินทรัพย์รวมของบริษัท) คำนวณขนาดของรายการ น้อยกว่าร้อยละ 15 ไม่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้บริษัทย่อย ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นรายใหม่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผู้จัดการ